

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
về kết quả làm việc với một số chi, đảng bộ cơ sở
về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm việc với một số Cấp ủy cơ sở¹ về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Căn cứ kết quả làm việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có ý kiến kết luận như sau:

1. Về kết quả cuộc làm việc

1.1. Ưu điểm

- Các cấp ủy được làm việc trực tiếp theo Thông báo số 41-TB/ĐUK ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc làm việc đảm bảo theo yêu cầu đề ra; các nội dung của báo cáo cơ bản bám sát theo đề cương; bố trí thành phần làm việc đảm bảo theo yêu cầu.

- Về triển khai nhiệm vụ: Trong kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các cấp ủy cơ sở đã tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh “*về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021*” và chủ đề công tác năm “*Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng*”; Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan chuyên môn lựa chọn nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TU, Kế hoạch số 14-KH/ĐUK theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

- Về xây dựng chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát; đăng ký thi đua: các chi, đảng bộ đã xây dựng và triển khai đầy đủ theo đúng tiến độ quy định. Chương trình công tác đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện

¹ (1) Đảng ủy Trung tâm Truyền thông tỉnh; (2) Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; (3) Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (4) Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh; (5) Đảng ủy cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh; (6) Chi bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; (7) Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Còn 03 đơn vị không làm việc được do diễn biến của dịch bệnh COVID-19: Đảng ủy cơ quan Sở Giao thông vận tải; Chi bộ cơ quan Ban Xây dựng Nông thôn mới; Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

trong năm 2021; đã bố trí thời gian thực hiện hợp lý, phù hợp với chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tổ chức đảng để xác định nội dung thực hiện. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ bảo đảm theo quy định. Một số chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong năm 2021 với nội dung cụ thể cho từng quý².

1.2. Hạn chế

Qua làm việc với 07 đơn vị Ban Thường vụ Đảng ủy nhận thấy: (1) Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở chưa xây dựng, ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết của cấp ủy, chi bộ cơ sở về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. (2) Nội dung công việc dự kiến triển khai trong chương trình công tác năm 2021 của một số chi bộ, đảng bộ còn sơ sài chưa bám sát các chỉ tiêu Đại hội, chương trình công tác toàn khóa của cấp mình và chương trình công tác năm 2021 của cấp trên để cụ thể hóa nội dung chỉ đạo theo tháng; còn có chi, đảng bộ bố trí nội dung công tác theo quý không phù hợp với chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ cơ sở. (3) Một số cấp ủy cơ sở chậm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát của một số đơn vị còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát vào chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đơn vị và của Đảng ủy Khối³. (4) Việc gửi tài liệu để phục vụ cuộc làm việc còn chậm⁴. (5) Một số đơn vị không bố trí được lịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối⁵. (6) Một số tài liệu, nội dung vẫn còn sai về thể thức văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản.

2. Một số nội dung công tác cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

2.1. Đối với các chi, đảng bộ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã làm việc: Đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp thu các ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham gia và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì tại cuộc làm việc; phát huy kết quả đạt được và nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh chỉ

² (1) Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (2) Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh; (3) Đảng ủy cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh; (4) Chi bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; (5) Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

³ (1) Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; (2) Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (3) Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh; (4) Đảng ủy cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh; (5) Chi bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; (6) Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

⁴ (1) Đảng ủy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; (2) Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (3) Chi bộ cơ quan Ban Xây dựng Nông thôn mới

⁵ (1) Chi bộ cơ quan Ban Xây dựng Nông thôn mới; (2) Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

ra. Hoàn thiện các văn bản đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến và gửi về Đảng ủy Khối trước ngày 22/02/2021.

2.2. Đối với các chi, đảng bộ còn lại

Trên cơ sở những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của các đơn vị trên, các chi, đảng bộ trong Đảng bộ Khối cần quan tâm thực hiện ngay một số nội dung sau:

(1) 100% các cấp ủy cơ sở phải xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ cơ sở để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, trong đó phải đề ra được các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể trong công tác phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU. Các Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ cơ sở phải gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 20/02/2021 (qua Văn phòng Đảng ủy) để giám sát việc thực hiện.

(2) Khẩn trương, ban hành Nghị quyết của cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết luận số 20-KL/ĐUK ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các chương trình toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, thực hiện ngay việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ cơ sở cụ thể:

+ Đối với Chương trình công tác năm: Bám sát Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 của các chi, đảng bộ cơ sở; Chương trình công tác số 06-CTr/ĐUK ngày 31/12/2020, Hướng dẫn tuyên truyền số 01-HD/ĐUK, ngày 12/01/2021 của Đảng ủy Khối để cụ thể hóa các nội dung thành các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo trong năm 2021; bổ sung các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2021. Quan tâm chú trọng thực hiện kịp thời việc sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

+ Đối với Chương trình kiểm tra, giám sát năm: Bổ sung các nội dung giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu các cấp ủy trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW 24/3/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng” và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ

bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh”.

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021”; gắn học tập, làm theo Bác với thực hiện các quy định về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

(3) Đảng ủy, Chi bộ cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động để tổ chức hoạt động đảm bảo nguyên tắc “Tập trung dân chủ” trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy và trước khi ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ cơ sở.

(4) Trong xây dựng, ban hành văn bản của cấp ủy, phải nghiêm túc thực hiện Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương “về thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Đảng”, Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng “về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng”.

(5) Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện Thông báo kết luận số 39-KL/ĐUK ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề và Công văn số 09-CV/BTCĐUK ngày 27/01/2021 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

(6) Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để các Ban xây dựng Đảng; các chi, đảng bộ cơ sở; các Đoàn thể trực thuộc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phụ trách ĐUK (b/c),
- Cán bộ các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi Đảng ủy Khối,
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các Đoàn thể trực thuộc (t/h),
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu VPĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Lê Mạnh Cường